



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร.และโทรสาร. ๐.๒๒๒๔.๓๐๓๔ หรือโทร. ๑๓๒๙).

ที่ กท ๐๔๐๔/ ๙๓๐๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

(นางจงจิตร รัตนสุภสิน)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<b>๑. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ สผว.กทม.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย</b>		
๑	นายอาคม พูนชัย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวินัย และคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางธีรวรรณ บุญรอด	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนประสานนโยบาย สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๓	นายพิพล กระบวนรัตน์	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๔	นางสาวกัญต์กนิษฐ ตั้งวงศ์เลิศ	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม
๕	นายประสิทธิ์ชัย ฉลาดแพทย์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร
๖	นางพีระยา สมชัยยานนท์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสุขาภิบาล) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย
<b>๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ สปส.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นายอดิศักดิ์ ปานด่วน	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางพีระยา สมชัยยานนท์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสุขาภิบาล) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<b>๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ</b>		
<b>ภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ สตบ.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย</b>		
๑	นายต่อศักดิ์ แชนสูงเนิน	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการตรวจสอบภายใน) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน ๑ สำนักงานตรวจสอบ ภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย	ผู้อำนวยการกอง กองบำเหน็จบำนาญ สำนักงานการคลัง
<b>๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่</b>		
<b>สปท.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย</b>		
๑	นางวรรณณี กลิ่นหอมหวล	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนการปกครอง สำนักงานปกครองและ ทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางละไม อัครเลิศศักดิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางบอน
๓	นายเกียรติวิสุทธิ เพ็ชรหมื่นไวย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางแค
๔	นางสาวยุวณัฐ นงพรมมา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางนา
๕	นายสยามรัฐ เรืองนาม	ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
<b>๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.</b>		
<b>ตำแหน่งเลขที่ สปท.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย</b>		
๑	นางกาญจนา เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการกอง กองบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ก.
๒	นางสาวณัฐวรา บัวเกษ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.ก.
๓	นางพุลศรี เกียรติมนรัตน์	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและ การท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๔	นางวีรณัฐ เสี่ยงล้ำเลิศ	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง
๕	นายอดิศักดิ์ ปานด่วน	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๖	นางสาวศุภวรรณ รูปงาม	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา
๗	นางสาวปิยรัตน์ พรณรังษี	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนพัฒนาบุคลากร สำนักงานพัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์
๘	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง /สังกัด
๙	นางสาวสุภาภรณ์ ธีระจันทร์	ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขภูมิภาคพื้นฐาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๐	นางประไพ คงเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๓ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
<p>๖. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สูง ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ตำแหน่งเลขที่ กวส.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย</p>		
๑	นายสัชโชค ณ ศรีโต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดินแดง
๒	นายदनัย เหลืองแก่นคุณ	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง
๓	นายพิศณุ อินทร์ชัย	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก.
๔	นายอาคม พูนชัย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวินัย และคดี สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
<p>๗. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคลัง) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ตำแหน่งเลขที่ สศค.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๘ ราย</p>		
๑	นายสัชโชค ณ ศรีโต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดินแดง
๒	นางนรารวรรณ ลายทอง	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม
๓	นายโอฬาร อัครพลังกุล	ผู้อำนวยการกอง กองรายได้ สำนักการคลัง
๔	นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์ปัทมชัย	ผู้อำนวยการกอง กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง
๕	นางวรกมล นพคุณ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองคลัง สำนักการศึกษา
๖	นางฐิติชญา นภอนันต์วงศ์	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
๗	นางฉลวย กองเงิน	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๘	นางสิริษา สายเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
<p>๘. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ตำแหน่งเลขที่ สวจ.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย</p>		
๑	นายโรจน์ ไตรวิทยาศิลป์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นายวรพจน์ ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๓	นายดำรงฤทธิ พรหมณีวัฒน์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิศวกรรมทาง ๒ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานโยธา
๔	นายสายัณห์ ทศนโกศล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๕	นายรพีพงษ์ โมรากุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๖	นายอภิชาติ ศุภจิตรสวัสดิ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางราง สำนักงานระบบขนส่ง สำนักงานการจราจรและขนส่ง
๙. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานการแพทย์ ตำแหน่งเลขที่ รพร.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย		
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษสุภกิจ ฉัตรไชยาฤกษ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานการแพทย์
๒	นายภูริทัต แสงทองพานิชกุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ต้น รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานการแพทย์
๑๐. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม) สูง ผู้อำนวยการ สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา ตำแหน่งเลขที่ สอบ.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย		
๑	นายสุประชา บวรโมทย์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักงานโยธา
๒	นายประสิทธิ์ สถาปนฤทธิ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และวิจัย สำนักงานโยธา
๓	นายณัฐพล นาคพันธ์ุ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๑ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักงานโยธา
๔	นางสาวสุนนมาลย์ กาญจนะ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (สถาปัตยกรรม) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนออกแบบ ๑ สำนักงานออกแบบ สำนักงานโยธา
๕	นายกิตติพงศ์ ผู้วิจารณ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานโยธา
๖	นายดำรงฤทธิ พรหมณีวัฒน์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิศวกรรมทาง ๒ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักงานโยธา
๗	นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวังทองหลาง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<p>๑๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ตำแหน่งเลขที่ สกบ.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ ราย</p>		
๑	นายสุประชา บวรโมทย์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา
๒	นายณัฐพล นาคพันธ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๑ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา
๓	นายมิพล ปุณวัชระพิศาล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๒ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา
๔	นายวรพจน์ ธรรมชาติ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน สำนักการโยธา
๕	นายธนู ธาระเขตต์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนวิศวกรรมทาง ๑ สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา
๖	นายสายัณห์ ทศนโกศล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
๗	นายรพีพงษ์ โมรากุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
<p>๑๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา ตำแหน่งเลขที่ สวก.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย</p>		
๑	นายโรจน์ ไตรวิทย์ศิลป์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ สำนักงานระบบขนส่ง สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นายประสิทธิ์ สถาปนฤทธิ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา
๓	นายมิพล ปุณวัชระพิศาล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนก่อสร้างและบูรณะ ๒ สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา
๔	นายสายัณห์ ทศนโกศล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการส่วน ส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง
๕	นายรพีพงษ์ โมรากุล	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ต้น ผู้อำนวยการกอง กองระบบเทคโนโลยีจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<b>๑๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) สูง ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ                      สำนักการระบายน้ำ ตำแหน่งเลขที่ สคน.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย</b>		
๑	นายณทศพล จันทร์ลอย	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ตัน ผู้อำนวยการส่วน ส่วนระบบควบคุมน้ำพระนคร สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๒	นายอาสา สุขขัง	ผู้อำนวยการกอง กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๓	นายปวินท์สรรค์ กัลยาณพันธ์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) ตัน ผู้อำนวยการกอง กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ
๔	นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตดุสิต
<b>๑๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ สกจ.สนศ.๑                      มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย</b>		
๑	นางกาญจนา เฉลิมพงษ์	ผู้อำนวยการกอง กองบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ก.
๒	นางสาวระพีพรรณ พุทธานู	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๓	นายพงศธร ชันไพศาลศิลป์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตสาทร
๔	นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
๕	นางธัญรัศม์ สร้อยสยามภู	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารอัตรากำลัง สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
<b>๑๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร                      ตำแหน่งเลขที่ สบง.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๖ ราย</b>		
๑	นางนราวรรณ ทยาทอง	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม
๒	นางสาวสุภัทรา เล็กคง	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและสารสนเทศงบประมาณ สำนักงานระบบงบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๓	นางวรรกมล นพคุณ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) ตัน ผู้อำนวยการกอง กองคลัง สำนักการศึกษา
๔	นางฉลวย กองเงิน	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๖ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๕	นางสายสมร สอนเคลือ	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๔ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๖	นางสิริษา สายเพชร	ผู้อำนวยการกอง กองวิเคราะห์งบประมาณ ๒ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
<p>๑๖. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการสาธารณสุข สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ตำแหน่งเลขที่ สอภ.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย</p>		
๑	นายไพโรจน์ จันเจือ	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนและมาตรการป้องกันสาธารณสุข สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
๒	นายกร ตีลี	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนช่วยบัญชาการสาธารณสุข สำนักงาน อำนวยการสาธารณสุข สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
๓	นายอนุวัฒน์ อ้นน่วม	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
๔	นายณัฐวัช สุภจินต์	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
๕	นายดิเรก เพิ่มดี	ผู้อำนวยการกอง กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข
<p>๑๗. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตำแหน่งเลขที่ สนส.๑ มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๐ ราย</p>		
๑	นางสาวพนิดา แก้วมาก	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
๒	นางประภัสสร จันทบุตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตประเวศ
๓	นายदनัย เหลืองแก่นคุณ	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง
๔	นางสาวสุนีย์ โชคชนะสกุลชัย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตคลองสาน
๕	นายสายชล จังสมยา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตธนบุรี
๖	นายโสภณ สุดเอียด	ผู้อำนวยการส่วน ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๗	นายสมคิด ปานเพชร	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
๘	นางสาวเบญจพร ศักดิ์เรืองแมน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตวังทองหลาง
๙	นางดวงจิต พีระพลชัยกุล	ผู้อำนวยการกอง กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา
๑๐	นายชลวิทย์ เชื้อหอม	เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล





ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑	นางสาวศิริลักษณ์ ธีระศิริ	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสุขาภิบาล) ตัน ผู้อำนวยการส่วน ส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ
๒	นางพีระยา สมชัยยานนท์	ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสุขาภิบาล) ตัน ผู้อำนวยการกอง กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักงานมัย

**หมายเหตุ** หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน  
กำหนดตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีคุณสมบัติ  
ในตำแหน่งที่สมัครนั้นมาตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร